

กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ หน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขาลง)

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

25 ก.ย. 63

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ประเด็นแผนแม่บท	แผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง	แผนแม่บทที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	แผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	
เป้าหมายแผนแม่บท	ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น	ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น	คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น	
ตัวชี้วัดแผนแม่บท	ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ 1 ใน 75 ของโลก ภายในปี 2565)	อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ 2.2 ภายในปี 2565)	อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565)	
แผนแม่บทย่อย	การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	การสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสถียรภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ	การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมเข้มแข็งสนับสนุนการมีสุขภาพดี	มีระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย	ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาความมั่นคง (ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2565)	อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565)	อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร (ร้อยละ 50 ภายในปี 2565)	การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ (อันดับที่ 1 ใน 25)
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ผลสัมฤทธิ์กระทรวง			ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี	
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง			1. ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีพฤติกรรมพึงประสงค์ด้วยความรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 35) 2. ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 0.60	

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ	ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพ ในการแข่งขัน	ประชาชนมีสุขภาพดี และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน		การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อนความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 65) 2. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (ร้อยละ 55)	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)	1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน) 3. อัตราตายด้วยโรคสำคัญลดลง - ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) - อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ไม่เกินร้อยละ 8) 4. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคปอดตายใหม่ (ร้อยละ 88) 5. ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (ร้อยละ 33 (2,145 หน่วย)) 6. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 - รพศ./รพท./รพ. กรมการแพทย์/รพ. กรมควบคุมโรค/รพ. กรมสุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) - รพช. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)		ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)	
แผนงาน	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	
ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน		ผู้ประกอบการมีการประกอบกิจการที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล		ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย	ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน		ร้อยละ 23 ของมูลค่าการผลิตยาฆ่าแมลง เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า		ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง	ร้อยละ 63 ของผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวยาคีโมบำบัด และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย	ผู้ประกอบการมีการประกอบกิจการที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล	ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี	ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย	ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน	จำนวนคดีที่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับตัวยาคีโมบำบัด และสารตั้งต้นที่ได้รับอนุญาตลดลง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ 23 ของมูลค่าการผลิตยาฆ่าแมลง เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า	จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้นปีละ 20 รายการ (ยาสามัญหลัก/สมุนไพร)	ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลง	ร้อยละ 63 ของผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
กลยุทธ์หน่วยงาน	มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมตัวยาคีโมบำบัด และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถสร้างนวัตกรรม	พัฒนาและส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้	พัฒนาระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลผลิต/ โครงการ	โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการประกอบการสามารถแข่งขันได้	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน	ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัดผลผลิต/ โครงการ	1. ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดที่พบการกระทำผิดได้รับการจัดการ 2. ร้อยละ 98 ของผู้เดินทางที่ได้รับการตรวจสอบสัมภาระปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ 90 ของคำขอผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ที่ผ่านการให้คำปรึกษาได้รับการอนุญาต	ร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับ อนุญาตเพิ่มขึ้น (ยามุ่งเป้า สมุนไพร)	1. ร้อยละ 99.9 ของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ร้อยละ 99.9 ของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 3. ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. ร้อยละ 99.5 ของฉลากมีความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 5. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับ อนุญาตได้รับการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 6. ร้อยละ 95 ของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย 7. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตได้รับการจัดการให้ เป็นไปตามกฎหมาย 8. ร้อยละ 30 ของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ผิด กฎหมายลดลง	ร้อยละ 63 ของผู้บริโภคเข้าถึง สื่อองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย ของรายการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐ
กิจกรรม	ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น ที่เป็นวัตถุเสพติด	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน	พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดการสารเคมี อย่างครบวงจร เพื่อความมั่นคง ของประเทศและเพื่อสุขภาวะที่ดี ของประชาชน	1. พิจารณาก่อนยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด 2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถาน ประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ 3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย 4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของ สถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย	1. ส่งเสริมความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ผู้บริโภคด้วยกลไกการสื่อสาร 2. รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้อง	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวชี้วัดกิจกรรม	1. สถานประกอบการ ตัวยา เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น ที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตได้รับการตรวจสอบ 29,000 ราย 2. จำนวนผู้เดินทาง/ผู้ประกอบการได้รับการ ตรวจสอบ 45,000 ราย	ร้อยละ 100 ของผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ผ่าน การให้คำปรึกษาสามารถยื่นคำขอได้ถูกต้อง (สนบ./ยา เครื่องมือแพทย์ ที่มีระบบให้คำปรึกษา)	จำนวนโครงการที่พัฒนาระบบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดี ของประชาชน 4 โครงการ (ยา สมุนไพร สารเคมี ผัก/ผลไม้)	1. จำนวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1,270,780 รายการ 2. จำนวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 20,170 ราย 3. จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 24,055 รายการ 4. จำนวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 20,000 รายการ 5. จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 322,650 รายการ 6. จำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ ตรวจสอบ 5,410 ราย	1. จำนวน 400 เรื่อง/1,200 ครั้ง ที่ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 2. จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 1 โครงการ	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย ของรายการค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐ